

Số: /STTTT-BCTT

Long An, ngày tháng 9 năm 2023

V/v hướng dẫn một số nội dung
tuyên truyền **Tháng 9/2023**

Kính gửi:

- Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (Trung tâm PVHCC tỉnh);
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và đề nghị của các cơ quan có liên quan; nhằm thuận tiện trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trong **Tháng 9/2023** như sau:

1. Tập trung thông tin, tuyên truyền về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tình hình thực hiện các chương trình đột phá; tiến độ thi công các công trình trọng điểm. Tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An; Đề án phát triển nhanh và bền vững tỉnh Long An giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; phong trào thi đua yêu nước; việc tập trung thực hiện các giải pháp phân đầu đạt nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế năm 2023; việc thực hiện chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X).

2. Phối hợp với ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trong Nhân dân; tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; tuyên truyền nâng cao hiểu biết, ý thức phòng chống các dịch bệnh (Sốt xuất huyết, Tay - chân - miệng, Cúm A H5N1, các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp); tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino. Tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; công tác dân số và phát triển kết hợp chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình; các nội dung liên quan đến phòng, chống bệnh lao, HIV/AIDS; phòng, chống tác hại thuốc lá;...

3. Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền công tác dạy và học năm học 2023-2024; văn hóa học đường và phòng, chống bạo lực trong trường học; xây dựng xã hội học tập; khuyến học, khuyến tài; chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp gắn với các Chương trình, Đề án hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương; Chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị; Chương trình xây dựng mô hình Công dân học tập, Chương trình xây dựng nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn tỉnh Long An, Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030; Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trong ngành Giáo dục.

4. Phối hợp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 từ ngày 01/10-31/10/2023 với chủ đề “**Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ**”; các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em gắn với các hoạt động vui Trung thu cho trẻ em; kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước và các nguy cơ có thể xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em; tình hình thực hiện Chương trình quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Long An. Truyền thông về bình đẳng giới; chủ trương, chính sách và các quy định có liên quan về công tác giảm nghèo bền vững, giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề; Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp; Đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Long An; Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội; công tác thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài theo quy định pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trợ giúp người khuyết tật; chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, Đề án “Cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”. Tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, mô hình hay trong thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2023-2025.

5. Phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai; công tác khí tượng thủy văn; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản; tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến nuôi trồng thủy sản (quản lý giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, quản lý về an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản,...); nội dung kế hoạch phát triển cây ăn quả tỉnh Long An và những kỹ thuật trồng trọt, các mô hình sản xuất đạt hiệu quả, an toàn thực phẩm; quảng bá, giới thiệu các sản phẩm cây ăn quả chủ lực của tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và truy xuất nguồn gốc. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Quy định xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025; Chương trình Mục tiêu Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Tuyên truyền mục tiêu, giải pháp thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Thông tin tình hình thực hiện Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Đề án Mỗi xã một sản phẩm; Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững; liên kết trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế tập thể; những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả; công tác phát triển nuôi thủy sản. Tiếp tục tuyên truyền về chương trình hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, Hệ thống kết nối cung cầu nông sản an toàn tỉnh Long An. Thông tin về tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Tuyên truyền chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và các quy định của pháp luật về quản lý thực vật, động vật rừng quý, hiếm, các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Truyền thông nguy cơ về các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép; khuyến cáo người dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu trái phép vào Việt Nam. Tuyên truyền các quy định về bảo vệ, phát triển rừng; phòng cháy chữa cháy rừng, thông tin cảnh báo cháy rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và tầm quan trọng đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn công trình thủy lợi, đê điều.

6. Phối hợp với ngành Công Thương tuyên truyền công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát và bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm cung cầu hàng hóa thiết yếu, kiểm soát lạm phát; quy định pháp luật liên quan đến chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng, về hoạt động thương mại điện tử và cảnh báo các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử để nâng cao nhận thức của

người dân khi tham gia giao dịch mua bán trên môi trường thương mại điện tử; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, giảm công suất sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

7. Phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh tuyên truyền, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tuyên truyền các quy định pháp luật và hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các thủ đoạn, hình thức buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, dấu hiệu nhận biết về các loại hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

8. Phối hợp với ngành Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống mua bán người; phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; chủ trương, kế hoạch về xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phòng, chống ma túy, tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng cấm; phòng, chống mua bán người; phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông; phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy, các biện pháp, kinh nghiệm phòng cháy, chữa cháy hiệu quả, các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, kiến thức sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người tái hòa nhập cộng đồng; giáo dục, định hướng, khuyến khích cộng đồng xã hội tham gia giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người thi hành án hình sự tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng khi về địa phương; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa việc tái phạm, vi phạm pháp luật của người thi hành án hình sự tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

9. Phối hợp với ngành Giao thông vận tải tuyên truyền Năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề “*Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn*” và các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

10. Phối hợp với ngành Nội vụ tuyên truyền công tác cải cách hành chính gắn

với nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế số và xã hội số, vận động người dân tích cực cài đặt, sử dụng các nền tảng số của tỉnh (App Long An số, Hệ thống phản ánh, kiến nghị 1022 Long An). Kịp thời thông tin về các tấm gương tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; phê phán những việc làm sai trái, hành vi tham nhũng, tiêu cực liên quan đến hoạt động này. Tiếp tục tuyên truyền về Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh; mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính nhà nước; tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SISPAS); Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Long An. Tuyên truyền và nêu gương các điển hình tiên tiến, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Tiếp tục tuyên truyền về thực hiện công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

11. Phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền chủ trương thu hồi đất và chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai, môi trường; công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Chương trình truyền thông về biển và đại dương; ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện cam kết mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; chủ trương, chính sách của Nhà nước về thực hiện đóng cửa mỏ, bàn giao địa phương quản lý các hầm đất đã khai thác xong; công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chống rác thải nhựa; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ và bảo tồn chim hoang dã, chim di cư.

12. Phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Long An năm 2023; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Long An; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

13. Phối hợp với ngành Tư pháp thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; triển khai Đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Long An; đưa tin, truyền thông về văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong

việc chủ động, tự giác tìm hiểu thông tin pháp luật.

14. Phối hợp với cơ quan quân sự các cấp tổ chức tuyên truyền về công tác phòng không nhân dân; công tác phòng thủ dân sự; các hoạt động kỷ niệm của lực lượng vũ trang trên địa bàn.

15. Phối hợp với ngành Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế; tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách; mục đích, ý nghĩa và lộ trình triển khai của chức năng bản đồ số hộ kinh doanh kèm theo Công văn số 3002/CTLAN-TTHT.

16. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức các hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta, về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, sức mạnh đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An lần thứ X nhiệm kỳ 20024-2029; Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”; Chương trình “*Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng*”; Đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; Chương trình “*Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp*”; Chương trình “*Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030*”.

17. Tiếp tục tuyên truyền thường xuyên về tình hình thực hiện Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyên đổi số doanh nghiệp; chuyên đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030; thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin mạng, các nguy cơ mất an toàn thông tin và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng. Tuyên truyền Chương trình Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Chương trình phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; Chương trình xóa

đổi giảm nghèo và tái cơ cấu nền kinh tế; thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thông tin tuyên truyền thường xuyên về bảo đảm quốc phòng, công tác thông tin đối ngoại, công tác phân giới cắm mốc biên giới, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; những bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam; Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Long An; triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An.

18. Tuyên truyền các sự kiện nổi bật trong tháng: 68 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955-10/9/2023), 56 năm Ngày tỉnh Long An được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam – Việt Nam trao tặng 8 chữ vàng “*Trung dũng kiên cường, Toàn dân đánh giặc*”, 46 năm Ngày Việt Nam là thành viên Liên hợp quốc (20/9/1977-20/9/2023), tuyên truyền 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023), Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 (01/10-31/10/2023) với chủ đề “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ”; kết quả Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2023-2028;...

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo, Đài tỉnh, các cơ quan truyền thông của tỉnh tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên địa bàn./.

(Đính kèm: Phụ lục 10 văn bản)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục TTCS-Bộ TTTT (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo);
- Các Sở: LĐ-TB&XH; GD&ĐT; NN&PTNT; Y tế; Công Thương (phối hợp);
- Công an tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh (phối hợp);
- UBND huyện, thị xã, thành phố (đề chỉ đạo);
- Giám đốc (báo cáo), PGĐ Sở TTTT;
- Đơn vị trực thuộc Sở TTTT;
- Lưu: VT, BCTT. TT(01)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Cao Chánh

Phụ lục
DANH SÁCH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
(Đính kèm Công văn số /STTTT-BCTT ngày /9/2023)

STT	Số	Ngày	Trích yếu văn bản
1	54-CT/TU	17/07/2023	Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029
2	4226/QĐ-UBND	18/05/2023	Phê duyệt Đề án Phát triển nhanh và bền vững tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3	4786/UBND-VHXH	05/06/2023	V/v triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2023
4	6304/UBND-KTTC	14/07/2023	Về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
5	6918/QĐ-UBND	01/08/2023	Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển cây ăn quả chủ lực tỉnh Long An đến năm 2025 và 2030
6	7410/UBND-KTTC	15/08/2023	Về việc tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản các tháng cuối năm 2023, đảm bảo kế hoạch tăng trưởng
7	2412/KH-UBND	22/08/2023	Triển khai thực hiện chương trình số 36-CTr/TU ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 10 CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Long An
8	765/TTCS-TTTQ	31/08/2023	V/v thông tin, tuyên truyền Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư
9	767/TTCS-TTTH	31/08/2023	V/v tuyên truyền đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp
10	3002/CTLAN-TTHT	09/08/2023	Triển khai công văn số 3026/TCT-DNNCN ngày 20/7/2023 của Tổng cục Thuế (triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh)